

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ UBND huyện tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện với Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS cấp xã về công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai năm 2024, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện**

Ngày 23/9/2024, tại Trụ sở UBND huyện, đồng chí Huỳnh Nam - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS huyện đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện với Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS cấp xã về công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai năm 2024, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ huy là lãnh đạo các ngành của huyện, gồm: UBMTTQVN, Văn phòng HĐND&UBND, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an, Chi cục Thống kê khu vực Tuy Phước – Vân Canh, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Vân Canh, Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ, Ban Quản lý Nước sạch và VSMT, Huyện đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện, Điện lực Tuy Phước, Bưu điện huyện Tuy Phước và Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các xã, thị trấn.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai năm 2024, những bài học kinh nghiệm rút ra từ cơn bão Yagi (cơn bão số 3) và các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã xây dựng và phê duyệt Phương án PCTT, TKCN và PTDS năm 2024 tương ứng với các kịch bản lũ, cập nhật vào phần mềm quản lý thiên tai của tỉnh; Huyện và cơ quan, ban, ngành cũng đã triển khai công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão năm 2024 trên cơ sở Phương án được phê duyệt.

Tuy nhiên, qua rà soát Phương án PCTT, TKCN và PTDS của huyện cũng như Phương án của các xã, thị trấn, UBND huyện nhận thấy trong Phương án vẫn còn bộc lộ một số thiếu sót ở tất cả các khâu, chưa phù hợp với tình hình thực tế, có một số nội dung, nhiệm vụ trong Phương án thiếu tính khả thi cao và chưa đảm bảo tính linh hoạt, chủ động khi tình huống bão lũ xảy ra.

Bên cạnh đó, qua thực tế cơn bão Yagi (cơn bão số 3 ngày 7 tháng 9 năm 2024 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng cấp 14, giật trên cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4), và dự báo tình hình thiên tai từ nay cho đến cuối năm 2024 diễn biến hết sức phức tạp; để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai – TKCN, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và địa phương khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau:

**1- Về mục tiêu:** Đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cơ sở hạ tầng, tính mạng và tài sản của nhân dân; trong đó, đảm bảo tính mạng của con người là cao nhất, ưu tiên nhất trong bão, lũ.

**2- Về phương châm:** Xây dựng kỹ phương án, chủ động, triển khai có hiệu quả, ứng phó linh hoạt với mọi tình huống thiên tai trên cơ sở tập trung thực hiện tốt phương châm “**4 tại chỗ**” kết hợp với sự tham gia vào cuộc chủ động và tích cực của người dân trong công tác PCTT và TKCN, cứu hộ.

**3- Về nhiệm vụ cụ thể cần phải tập trung triển khai khẩn trương hoàn thành trước ngày 30/9/2024**

**3.1.** Ban Chỉ huy PCTT TKCN và PTDS cấp huyện và cấp xã tổ chức rà soát, kiểm tra lại tình hình thực tế các công tác chuẩn bị trên địa bàn theo lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách; làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện Phương án của huyện, xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao, ứng phó linh hoạt với mọi tình huống thiên tai xảy ra.

**Lưu ý: chuẩn bị Phương án cụ thể theo phương châm 4 tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ... và hoàn thành trước 30/9/2024.**

**Về chỉ huy tại chỗ:** Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT - TKCN & PTDS xã, thị trấn và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đứng chân địa bàn để chỉ huy. Xây dựng rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án PCTT TKCN và PTDS cấp xã thật chi tiết, nhất là các vùng trũng, ngập sâu. Chủ động phối, kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai, về cách thức phòng tránh khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Xây dựng phương án di dời dân hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

**Về lực lượng tại chỗ:** Kiện toàn Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; bố trí lực lượng tại chỗ đảm bảo sẵn sàng huy động khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Các lực lượng chuyên trách: bộ đội, công an đóng trên địa bàn, các lực lượng này thường trực tại chỗ trước, trong và sau thiên tai và trực tiếp nhận nhiệm vụ từ người chỉ huy. Phân công và nhận nhiệm vụ cụ thể cho mỗi lực lượng (địa bàn phụ trách phương tiện vật tư, số người tham gia).

**Về phương tiện, vật tư tại chỗ:** Chủ động, bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết khi có thiên tai bão, lũ xảy ra. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị huy động của tổ chức, cá nhân trên địa bàn (huy động đóng góp vật tư như tre, bao, đất...) để tu sửa đê bao, gia cố đoạn đê xung yếu; huy phương tiện như ghe, xuồng, xe chiến thắng để đưa rước học sinh, di dời dân....;

**Về hậu cần tại chỗ:** Tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ lương thực, thuốc men, các vật dụng gia đình cần thiết. Ký kết hợp đồng nguyên tắc với các đại lý lớn sẵn sàng cung cấp mì tôm, lương khô và nước uống, thuốc men để cứu trợ khẩn cấp. Bố trí lương thực, thực phẩm và nước sạch và các nhu cầu thiết yếu khác tại các điểm sơ tán tập trung đảm bảo cuộc sống của người dân sau di dời (*Theo nguyên tắc thì lượng nước, lương thực phải đủ 7 ngày*).

### **3.2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:**

- Chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn phối hợp với các ngành, hội đoàn thể và các Trưởng thôn, Khu phố rà soát lại từng vùng dân cư, số hộ cần di dời của từng địa phương ứng với từng cấp bão, lũ cập nhật theo các kịch bản trên phần mềm (*Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định*) **thời gian hoàn thành việc cập nhật trước ngày 30/9/2024** để UBND huyện theo dõi và chỉ đạo.

- Tổ chức kiểm tra và chỉ đạo thông thoáng dòng chảy trong phạm vi địa bàn quản lý, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời cho UBND huyện để chỉ đạo xử lý (thông thoáng dòng chảy tuyến ĐT640; tuyến nội Quốc lộ 19 mới-Quốc lộ 1; tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân, các tuyến đường liên xã, liên huyện...).

- Chỉ đạo triển khai tổ chức phát tuyến, chặt cây ma dương mọc trên thân, mái đê gây cản trở dòng chảy trên các tuyến sông nhằm để tiêu thoát lũ nhanh chóng; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 theo phương châm **“4 tại chỗ”** khi có thiên tai xảy ra. Chuẩn bị hậu cần cho các điểm sơ tán tập trung: **Lương thực, thực phẩm, nước sạch, mùng ngủ....** Phân công cụ thể cho từng đơn vị tham gia phục vụ tại các điểm sơ tán tập trung.

- Cùng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai (giúp dân chằng chống nhà cửa, hỗ trợ sơ tán dân đến nơi sơ tán, ứng phó trong thiên tai),...

- Chuẩn bị kinh phí và **ký kết hợp đồng nguyên tắc** với các đại lý lớn sẵn sàng cung cấp mì tôm, lương khô và nước uống để cứu trợ khẩn cấp.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết, thiên tai, bão lụt nhất là khi có mưa to, khả năng lũ lớn nhanh để cảnh báo chính xác kịp thời cho các địa phương, các ngành và toàn dân biết để chủ động phòng, tránh, ứng phó.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung phương án ứng phó với thiên tai sát với tình hình thực tế của địa phương, trong đó chú trọng xây dựng cụ thể Phương án bảo đảm trực ban 24/24 đối với các bến đò, các tuyến giao thông ngập nước trước đây thường xảy ra tai nạn.

- Tập trung sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai, trong đó ưu tiên hệ thống đê điều, cầu đường... các công trình trong kế hoạch năm 2024 phải đảm bảo vượt lũ trước ngày **30/9/2024**. Đối với các công trình chưa có kế hoạch xây dựng trong năm 2024, phải tiến hành các biện pháp gia cố để đảm bảo an toàn, tháo dỡ các vật cản trên các tuyến sông suối, đập, cống đảm bảo việc tiêu thoát lũ, hạn chế các thiệt hại do thiên tai.

### **3.3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:**

- Tổ chức trực ban 24/24 theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo và chủ động đôn đốc các phòng, ban, ngành có liên quan, các địa phương kịp thời triển khai công tác phòng, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Kịp thời tổng hợp tình hình thiệt hại, phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương có liên quan báo cáo cho UBND huyện đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả khi vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

- Phối hợp các địa phương, đơn vị triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống đê điều. Đề xuất hạn chế tích nước đối với các hồ hư hỏng, không an toàn.

### **3.4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:**

- Điện lực Tuy Phước, Công ty Điện lực Phú Tài và các địa phương xây dựng Phương án công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất trong Cụm công nghiệp, hệ thống điện; kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Ban Quản lý đường sắt Ga Diêu Trì xây dựng Phương án vận chuyển hàng hóa thiết yếu khi tuyến đường sắt gặp sự cố.

- Phối hợp với các địa phương có phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, chú ý tập trung kiểm tra các bến đò ngang qua đầm Thị Nại, qua các sông suối, các tràn đường giao thông đảm bảo về phương tiện, người khi tham gia đưa đò phải đảm bảo đúng theo qui định của pháp luật; kiểm tra các công trình xây dựng, giao thông, cầu, cống, rãnh thoát nước và các tuyến đường thường bị ngập lụt, cụm công nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây dựng nhà ở theo quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở.

- Tổ chức kiểm tra chỉ đạo thi công các công trình cầu, đường... đảm bảo giao thông đi lại không bị chia cắt khi có lũ lụt xảy ra.

**3.5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục nhanh các ảnh hưởng do thiên tai trong năm 2024 theo đúng quy định.

**3.6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện:** chuẩn bị kinh phí và ký kết hợp đồng nguyên tắc với các đại lý lớn sẵn sàng cung cấp mì tôm, lương khô và nước uống khi lãnh đạo UBND huyện điều động, cứu trợ khẩn cấp.

**3.7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:** xây dựng và phê duyệt phương án PCTT năm 2024 của ngành Giáo dục để các trường trực thuộc tổ chức thực hiện. Đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho học sinh, chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lũ, bão.

**3.8. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện:** Hướng dẫn các trạm Y tế xã, thị trấn kiểm tra các cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện khám, chữa bệnh trong mùa mưa bão. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc phòng, chữa bệnh để sơ cấp cứu, điều trị người bị nạn, bị bệnh do mưa lũ, bão.

### **3.9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:**

- Chủ động ký kết hiệp đồng với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện về phương án huy động lực lượng, phương tiện để triển khai công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương kiểm tra, rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần để ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ ứng phó và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân khi có yêu cầu.

**3.10. Công an huyện:** Chỉ đạo công an các địa phương xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai hỗ trợ địa phương và nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trong mọi tình huống thiên tai.

**3.11. Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện:** Tập trung hoàn thành các công trình đang đầu tư nhất là các đê điều, cầu đường...đồng thời tháo dỡ các công trình, đường tạm đã thi công xong nhằm làm thông thoáng dòng chảy, các công trình trong kế hoạch năm 2024 phải đảm bảo vượt lũ.

**3.12. Ban Quản lý NS&VSMT huyện:** Tập trung xây dựng phương án bảo vệ và khắc phục sự cố các Nhà máy nước, hệ thống đường ống cung cấp nước sạch, nhằm cung cấp nước kịp thời cho người dân trước, trong và sau bão lụt.

**3.13. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện:** Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng, tránh, nhằm nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về thiên tai để chủ động phòng tránh có hiệu quả. Phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện thông tin nhanh các bản tin dự báo thời tiết, công điện PCTT, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra để toàn dân biết chủ động ứng phó với thiên tai.

**3.14. Huyện đoàn:** Chỉ đạo lực lượng Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tích cực tham gia hỗ trợ người dân trong hoạt động phòng, chống thiên tai tại địa phương.

**3.15. Thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện:** Phân công đứng chân địa bàn theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai năm 2024 đã được UBND huyện phê duyệt để chỉ đạo sát với tình hình thực tế và báo cáo kết quả cho UBND huyện **trước ngày 30/9/2024 (thông qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện)** để theo dõi, chỉ đạo.

**4. Ủy quyền phòng NN&PTNN, cơ quan Quân sự huyện** chủ trì hai đoàn kiểm tra giúp Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai trong năm 2024 của các xã, thị trấn; tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND huyện trước ngày 05/10/2024.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện ; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên dự họp;
- BCH PCTT-TKCN&PTDS huyện ;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu : VT, K1 – K7

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Tô Minh Chánh**